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Fundargerð 16.12.2020 

Mætt voru:  Jökull, Vala, Kristján Hrafn, Linda Ösp, Ellý, Ingibjörg Magnúsar,María 

Pálmadóttir skólastjóri sem stýrði fundi og Margrét Ólöf Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri 

sem ritaði fundargerð. 

Dagskrá fundarins: 

 Hlutverk skólaráðs og starfsáætlun.  
María fór yfir hlutverk skólaráðs. Starfsáætlun skólans er í heild sinni á 
heimasíðu skólans ásamt námskrá. Einnig hefur verið unnin  ný handbók 
fyrir starfsfólk skólans.  

 Farið yfir niðurstöður samræmdra könnunarprófa.  
María fór yfir niðurstöður samræmdra prófa. Samræmdu prófin komu vel út 
í Setbergsskóla. Rætt var um hvort ástandi í þjóðfélaginu hafi haft áhrif á 
útkomu úr samræmdum prófum.  

 Farið yfir niðurstöður Skólapúlsins fyrir haust 2020.  
Það eru fimm mælingar í Skólapúlsinum á ári. Nú er búið að leggja fyrir 
tvisvar sinnum á þessu skólaár. María fór yfir útkomuna í vetur. Í flestum 
þáttum er skólinn yfir landsmeðaltali og skólinn á uppleið. Samband 
nemenda og kennara ásamt einelti í kennslustofu sker sig úr. Skoða þarf 
hvað velur því. 

 Farið yfir skólastarfið og almennt hvernig hefur gengið.  
María fór yfir skólastarfið. Það hefur gengið mjög vel í vetur. Starfsfólkið 
hefur staðið sig mjög vel og lítið hefur verið um forföll.   

 Önnur mál. 
 
 

Fundi slitið,  

Margrét Ólöf Jónsdóttir. 

 

 

 


